

# นีโอ แกลงข่าวเตรียมพร้อมเปิดความสนุกและความ สุข ในงาน Pet Expo Thailand 2014 สุดยอดงาน แฟร์สำหรับสัตว์เลี้ยงแห่งปี



บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอเชีย จำกัด (นีโอ) โดย นายปณิธาน บำราศอรินทร์พ่าย ผู้ช่วย  
กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการประชุม บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัด  
แกลงข่าวความพร้อมการจัดงาน PET EXPO THAILAND 2014 งานแฟร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุด เพื่อ  
เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น. – 20.  
00 น. ณ อาคารแสดงสินค้า โซนซีชั้น 2 โซนเอเทรียม และโซนพลาซ่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติ-สิริกิติ์  
ร่วมกับผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์เลี้ยง ถึงรูปแบบการจัดงานในปีนี ภายใต้นโยบาย “เพื่อนเก่าแต่ปาง  
ก่อน” ย้อนอดีตไปกับเพื่อนตัวน้อยของคุณ โดยในงานมีพิธีกรรมมากมายที่คุณจะพอใจ af2 เป็นผู้ดำเนินรายการ  
โดยมี ปู อัญชลี จงคดีกิจ เป็นแขกรับเชิญพิเศษพร้อมกับเจ้ามูมู น้องหมาตัวโปรด มาแลกเปลี่ยนความประทับใจ  
และร่วมชมโชว์ พร้อมชมสัตว์เลี้ยงแปลกหายาก เช่น กระจ่างหนูควี สัตว์ฟันแทะสายพันธุ์ที่หาชมได้ยากสายพันธุ์แท้  
นอกจากนี้ยังมี Fennec Fox และจิ้งจอกจากเกาะมาดากัสการ์พร้อมโชว์น้องหมาแสนรู้ น้องจ๊ะจ๋าและน้องมองน้อย  
ที่มาโชว์ความสามารถให้เหล่าผู้ชมอึ้งไปกับความน่ารักและแสนรู้ พร้อมทั้งมีการเสวนาเกี่ยวกับโซน  
พิเศษจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย ในโครงการ **Pet Product Export Zone** ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม  
ผู้ประกอบการธุรกิจและบริการด้านสัตว์เลี้ยงของไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมในการขยายตลาดไปยังต่าง  
ประเทศอีกด้วย



พิเศษสุดสำหรับปีนี้ ที่คนรักสัตว์เลี้ยงไม่ควรพลาดนอกจากเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มตลอดงานแล้ว ก็คือ กิจกรรม  
ร่วมแบ่งปันความสุข กับกิจกรรมที่จะบันทึกภาพความทรงจำของคุณและสัตว์เลี้ยงลงบนไอแอสแตมป์ และ ไอโปสกา  
ร์ด ของไปรษณีย์ไทย โดยรายได้จากเงินส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรผ่านประตู จะนำไปบริจาคให้กับ สมาคมหมา  
หัวเฝ้าในจังหวัดยะลา นอกจากนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์เลี้ยงสุนัขเข้ามาชมงาน ยังสามารถแบ่งปันความสุขเพิ่มขึ้น  
ด้วยการนำสุนัข ที่มีสุขภาพดีเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยให้กับโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ร่วมเติมเต็มความสุขทั้งใจและกายให้เต็มอ้อมกับเจ้าตัวเล็กที่งานแฟร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุด Pet  
Expo Thailand 2014

